

**HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**BCH HND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\*

Số: 703 CV/HNDT

Thành phố Huế, ngày 6 tháng 9 năm 2016

“V/v đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”.

**Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã  
và thành phố Huế.**

Thực hiện Công văn số 279-CV/TU, ngày 11/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Để thực hiện tốt Kết luận 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động 06-CTr/TU, ngày 24/5/2016 của tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tăng cường chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập tư tưởng, quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm không ngừng nâng cao nhận thức về “Dân vận” và công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Quyết định 143-QĐ/TU, ngày 21/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế và nội dung Kết luận 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới.

- Căn cứ kết quả đánh giá sau hơn 5 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và nội dung Kết luận 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư. Tham mưu cho các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy điều chỉnh, bổ sung, xây dựng quy chế công tác dân vận phù hợp với tình hình của đảng bộ nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế đã ban hành, mà chủ yếu là tập trung vào các nội dung trọng tâm: trách nhiệm lãnh đạo và thực hiện công tác dân vận của các tổ chức đảng, cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phương thức thực hiện một số nội dung công tác dân vận và chế độ thông tin, báo cáo; phân công cán bộ trực tiếp phụ trách công tác dân vận.

- Ban Thường vụ Hội Nông dân các đơn vị cụ thể hóa Kết luận 03-KL/TW phải bám sát Chương trình hành động 06-CTr/TU, ngày 24/5/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, gắn với các chủ trương của Đảng, của Nhà nước và của tỉnh về công tác dân vận; các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác tôn giáo, công tác dân tộc và công tác mặt trận, các đoàn thể nhân dân.

- Nâng cao chất lượng các chương trình phối hợp công tác dân vận đã ký kết giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác dân vận của cả hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã và thành phố Huế phối hợp, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nội dung trên và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh kết quả thực hiện. *W*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BTH, VT.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



**Trần Văn Lập**